



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ โทร. 1157, 1149

ที่ มอ. 350 (7.2) / ๐14

วันที่ 3๐ พฤศจิกายน 2558

เรื่อง แนวปฏิบัติการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัยกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรียน

ตามที่ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ความร่วมมือคณะต่างๆ ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ ดำเนินไปในทิศทางเดียวกันและถูกต้องตามมาตรฐานการวิจัย

ในการนี้ คณะแพทยศาสตร์ จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับการเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรม ดังนี้

1. กรณีที่มีหัวหน้าโครงการวิจัยเป็นอาจารย์/บุคลากรขอให้ชำระค่าธรรมเนียมการวิจัย จำนวน 2,000 บาท (ตามแบบฟอร์มใน website) สำหรับนักศึกษาไม่เก็บค่าธรรมเนียม
2. โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมกับคณะแพทย์ จะต้องมีบุคลากรของคณะแพทย์ เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยด้วยอย่างน้อย 1 คน และควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขานั้นพอสมควร เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานได้
3. การขอเก็บข้อมูลวิจัย/ฐานข้อมูลวิจัย ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โครงการวิจัยนั้นจะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูล และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะอนุญาตให้เก็บข้อมูลเท่าที่จำเป็นที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเอกสารรับรองเท่านั้น
4. การเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาฯ ขอให้ใช้แบบฟอร์มตามที่คณะแพทย์กำหนด เพื่อให้เกณฑ์การประเมินตรงตามมาตรฐาน

ทั้งนี้ การเสนอโครงการวิจัยสามารถดูรายละเอียดและขั้นตอนการพิจารณา จาก website ของสำนักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ <http://medinfo2.psu.ac.th/Research/hrec>

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช)

รองคณบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติราชการแทนคณบดี



ประกาศคณะกรรมการแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรื่อง การยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมของบุคคลภายนอก

ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ (Ethics Committee) ได้ให้ความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการพิจารณาโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ ทั้งที่มีและไม่มีบุคลากรของคณะแพทย์เป็นผู้ร่วมวิจัย รวมทั้งขออนุญาตเก็บข้อมูลเพื่อทำวิจัย นั้น เพื่อให้การดำเนินงานทางด้านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของคณะ เป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม ตามหลักมาตรฐานสากล และเพื่อปกป้องสิทธิ และข้อมูลวิจัยให้กับอาสาสมัคร จึงเห็นควรปรับระบบการรับพิจารณาโครงการวิจัยจากภายนอกคณะฯ

จากการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ ครั้งที่ 18/2558 วันที่ 8 ตุลาคม 2558 เห็นควรให้นักวิจัยภายนอกคณะฯ ที่ประสงค์จะยื่นโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมการวิจัย กับคณะแพทยศาสตร์ ปฏิบัติ ดังนี้

- 1.โครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณาทางด้านจริยธรรมกับคณะแพทย์ จะต้องมิบุคลากรของคณะแพทย์ เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัยด้วยอย่างน้อย 1 คน และควรเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในสาขานั้นพอสมควร เพื่อให้สามารถรับผิดชอบงานได้
2. การขอเก็บข้อมูลวิจัย/ฐานข้อมูลวิจัย ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์ โครงการวิจัยจะต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ คณะแพทยศาสตร์ ก่อนดำเนินการเก็บข้อมูล และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์จะอนุญาตให้เก็บข้อมูล เท่าที่จำเป็นที่จะใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล สำหรับโครงการวิจัยที่ได้รับเอกสารรับรองเท่านั้น

จึงประกาศให้ทราบ โดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558

(รองศาสตราจารย์นายแพทย์สุธรรม ปิ่นเจริญ)
คณบดีคณะแพทยศาสตร์